

ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สงขลา (25 กันยายน 2560) – มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 28 ทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 171 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “บริดจสโตนมีเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ‘วิถีในการดำเนินงานของเรา’ หรือ ‘Our Way to Serve’ การให้ความสำคัญกับ ‘ผู้คน’ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์นี้ โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริดจสโตน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ในนามของบริดจสโตน ผมขอให้นักศึกษาทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของไทยบริดจสโตน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้สามารถสานต่อความฝันได้จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพการงานที่ดี และเติบโตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป



ผู้บริหารไทยบริดจสโตน, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน



มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน



มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมแนะนำแนวการใช้ชีวิต และการทำงานแก่นักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน



มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ซ้าย) และ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขวา)



นักศึกษาทุนไทยบริดจสโตนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 48 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้ บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

นางสาวไมพร มีประหยัด
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์: 0-2516- 8721 ต่อ 1544 Email: chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com